



รศ.นพ.วิศิษฎ์ วามวาณิชย์, รศ.นพ.ธีระ กลลดาเรืองไกร, รศ.ดร.นพ.ประสิทธิ์ วัฒนาภา และ ผศ.รท.ทพ.ชัชชัย คุณาวิศรุต

## ศิริราช-ท็อปส์ ชวนสมทบทุนพัฒนาศูนย์การแพทย์ฯ

### '20 บาท เพื่อศิริราช-กาญจนฯ'



รศ.นพ.ธีระ กลลดาเรืองไกร, ภักพร เพ็ญประพัฒน์, มร.อลิสเตอร์ เทย์เลอร์ และเจริญศรี ไอลถานุเคราะห์

จุดมุ่งหมายสำคัญของการสร้างศูนย์การแพทย์กาญจนภิเษก ส่วนขยาย ภายใต้การดูแลของคณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล นอกจากเพิ่มศักยภาพการรักษาพยาบาล ยกกระดับการบริการให้ประชาชนในพื้นที่ใกล้เคียงตลอดจนพื้นที่เขต 5 อีกหนึ่งพันธกิจสำคัญคือ

การเป็นที่ทำการเรียนการสอนแก่นักศึกษาแพทย์ สถานที่แห่งนี้จึงเปรียบเสมือน "ต้นกล้า" ที่จะแก่กิ่งก้าน สร้างร่มเงาให้ประชาชนมีความสุขตลอดไป เช่น ทรีด ฟู้ด ฮอลล์ และท็อปส์ ร่วมมือกับคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล ชวนร่วมเป็นหนึ่งความภูมิใจในการพัฒนาศูนย์การแพทย์ฯ ส่วนต่อขยาย กับโครงการ "20 บาท เพื่อศิริราช-กาญจนฯ" เพื่อขยายโอกาสการรักษาให้เข้าถึงประชาชน

ในโอกาสนี้ มร.อลิสเตอร์ เทย์เลอร์ กรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัท เซ็นทรัล ฟู้ด รีเทล จำกัด เผยว่า พันธกิจหลักที่บริษัทยึดมั่น และถือนำมาโดยตลอดคือ การได้เป็นส่วนหนึ่งของการช่วยเหลือสังคม และร่วมพัฒนาคุณภาพชีวิตขั้นพื้นฐานที่มนุษย์ควรได้รับ ซึ่งศิริราชพยาบาลเปรียบเสมือนดังความหวังของประชาชนทั่วประเทศที่หลังไหลเข้ามารับการรักษาอย่างไม่ขาดสาย และให้ความช่วยเหลือประชาชนอย่างสุดความสามารถ ปฏิบัติต่อทุกคนด้วยความเท่าเทียม ทางบริษัทฯ จึงเห็นถึงพันธกิจที่ตรงกัน และได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนโครงการดี ๆ ของศิริราชมาโดยตลอด

ศ.ดร.นพ.ประสิทธิ์ วัฒนาภา คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล กล่าวว่า ศิริราชมีความมุ่งมั่นหาแนวทางในการรักษาผู้ป่วยจำนวนมากท่ามกลางทรัพยากรที่มีจำกัด ทั้งเรื่องสถานที่ บุคลากร และอุปกรณ์ทางการแพทย์ เพื่อให้

ประชาชนคนไทยมีโอกาสเข้าถึงการรักษาทั่วถึงมากขึ้น จึงมุ่งเน้นการบริหารจัดการเชิงรุก เพิ่มศักยภาพศูนย์การแพทย์ฯ ในการรักษาพยาบาล โดยมีศิริราชในฐานะรุ่นพี่ ให้การสนับสนุนด้านวิชาการ เชื่อมโยงองค์ความรู้ และฝึกฝนอบรมต่อขอควิชาชีพแก่กัน ช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ใกล้เคียงตลอดจนพื้นที่เขตที่ 5 ได้รับการรักษาที่มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น นอกจากนี้เป็นการขยายโอกาสการรักษาไปสู่ประชาชน ยังเป็นหนึ่งในยุทธศาสตร์การขยายพื้นที่

ฝึกฝนให้นักศึกษาแพทย์และแพทย์ได้เรียนรู้และลงมือปฏิบัติ เพื่อดูแลประชาชนอย่างเชี่ยวชาญ โดยมีบุคลากรศิริราชให้คำปรึกษาและร่วมวางแผนการดำเนินงานเพื่อก้าวต่อไปในอนาคต

ด้าน รศ.นพ.ธีระ

กลลดาเรืองไกร ผอ.ศูนย์การแพทย์กาญจนภิเษก กล่าวว่า จะพัฒนาการบริหารจัดการทรัพยากรให้ผู้ป่วยได้รับประโยชน์สูงสุด โดยประชากรในพื้นที่ใกล้เคียงสามารถรับการรักษาได้อย่างมีประสิทธิภาพที่ศูนย์การแพทย์ฯ โดยไม่ต้องไปถึงโรงพยาบาลศิริราช ขณะนี้จึงมีการพัฒนาอาคารส่วนขยาย ศูนย์การแพทย์ฯ เพื่อให้สามารถรองรับผู้ป่วยโรคทั่วไปและโรคเฉพาะทางที่ไม่ซับซ้อนในเขตพื้นที่นี้ได้มากขึ้นกว่าเดิม ปกติมี 60 เตียง วางแผนเพิ่มเป็น 200 เตียง เพื่อดูแลผู้ป่วยในและผู้ป่วยหนักในห้องไอซียูมากขึ้น ปัจจุบันมีผู้ป่วยรับบริการบริการ 3.5 แสนคนต่อปี หลังก่อสร้างเสร็จรองรับผู้ป่วยเพิ่มเป็น 7 แสนคนต่อปี ซึ่งต้องใช้งบประมาณ

การก่อสร้างและจัดหาครุภัณฑ์ 850 ล้านบาท โดยได้รับงบประมาณส่วนหนึ่งจากภาครัฐ และอีกส่วนศูนย์การแพทย์ฯ ต้องระดมทุนเพิ่มเติม จึงได้เกิดโครงการนี้ขึ้น

ร่วมเป็นหนึ่งความภูมิใจ ในการพัฒนาศูนย์การแพทย์ฯ ด้วยการบริจาคเงินสมทบทุน ผ่าน 4 ช่องทาง ได้แก่ ผ่านบาร์โค้ดเริ่มต้น 20 บาท ที่จุดแคชเชียร์, กล่องบริจาค ที่เคาน์เตอร์บริการลูกค้า, บริจาคผ่านคะแนน The1 จำนวน 160 คะแนน เท่ากับ 20 บาท และสแกน QR code ผ่าน Mobile Banking ระหว่างนี้ถึง 30 เม.ย. 2562 ที่เซ็นทรัล ฟู้ด ฮอลล์, ท็อปส์ มาร์เก็ต, ท็อปส์ ซูเปอร์สโตร์, ท็อปส์ เดลี่, ซูเปอร์คัม, ท็อปส์ ออนไลน์ และ เซกาเฟรโด ทุกสาขาทั่วประเทศ.